

Số: 131 / TB-UBND

Hưng Yên, ngày 26 tháng 6 năm 2009

**THÔNG BÁO**  
**KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH**  
**Tại cuộc họp giao ban chủ tịch, các phó chủ tịch**  
**UBND tỉnh ngày 15/6/2009.**

Ngày 15/6/2009, đồng chí Nguyễn Văn Cường Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh nghe Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch cùng Công ty tư vấn báo cáo về quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên Hồ bán nguyệt và dự án đầu tư xây dựng nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh Hưng Yên trong khuôn viên Công viên hồ bán nguyệt. Dự họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; UBND thành phố Hưng Yên. Sau khi nghe báo cáo, ý kiến tham gia của các Sở, ngành, UBND thành phố Hưng Yên và ý kiến của các Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1- Công viên Hồ bán nguyệt và dự án nhà bảo tàng tỉnh Hưng Yên cùng một số hạng mục khác trong khuôn viên công viên có yêu cầu đặc biệt về kiến trúc, cảnh quan nên trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phải thông qua Hội đồng tư vấn Kiến trúc- Quy hoạch tỉnh thẩm định.

2- Về quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên Hồ bán nguyệt:

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên Hồ bán nguyệt phải lập theo đúng nhiệm vụ thiết kế đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 và phải đảm bảo một số nguyên tắc sau:

+ Về cây xanh, mặt nước: Giữ nguyên diện tích mặt nước hồ bán nguyệt hiện có. Hạn chế tối đa việc chặt cây đã trưởng thành khi xây dựng hạ tầng kỹ thuật và làm đường, thiết kế quy hoạch thêm diện tích cây xanh tạo bóng mát, cảnh quan không gian mang tính yên tĩnh tương đối cho công viên; tạo sự hài hoà giữa không gian mặt nước ven hồ với các công trình trong công viên

+ Về giao thông: Thiết kế đường xung quanh ven hồ kết nối với giao thông đô thị, chiều rộng đường thiết kế ở mức tối thiểu (đủ cho 2 xe con tránh nhau).

+ Bố trí mật độ xây dựng các hạng mục công trình phù hợp với diện tích công viên và mặt nước hồ bán nguyệt; nghiên cứu lại hình khối, vị trí nhà hành chính sự nghiệp, đảm bảo sự hoà nhập về kiến trúc giữa khối nhà này với khối

nhà trưng bày (Lưu ý: Không bố trí khối nhà hành chính nghiệp vụ liền kề với nhà Bảo tàng ); quy mô phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

### 3- Về Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hưng Yên:

- Trên cơ sở đề cương trưng bày được xây dựng phù hợp với số lượng hiện vật, chủ đề trưng bày để xác định quy mô diện tích sàn nhà Bảo tàng phù hợp.

- Ngôn ngữ kiến trúc nhà bảo tàng thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ, đậm đà bản sắc dân tộc và có lồng ghép hình ảnh đặc trưng của Phố Hiến xưa; Tuy nhiên, việc trưng bày hiện vật bên trong công trình phải khoa học, hiện đại, logic. Để phù hợp với kiến trúc cảnh quan khu vực xung quanh, nhà Bảo tàng thiết kế có chiều cao từ mặt đất đến đỉnh mái không quá 15m.

Riêng nhà tưởng niệm Bác Hồ có phương án cải tạo nhưng phải giữ nguyên hình khối kiến trúc và dùng vật liệu chống cháy đảm bảo an toàn cho công trình.

4- Sở văn hoá-Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên Hồ bán nguyệt và dự án đầu tư xây dựng nhà trưng bày bảo tàng tỉnh Hưng Yên theo nội dung thông này, đảm bảo tiến độ, chất lượng; tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./

#### **Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: KHĐT, TC, XD, VH & TDL;
- UBND thành phố Hưng Yên;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- CV: XDCB<sup>C</sup>,
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Quán**